

Đây không phải là trường của mẹ bạn!

Trường học ngày nay không giống như khi chúng ta còn là học sinh. Giáo viên đã làm việc chăm chỉ để giáo dục học sinh của họ. Một đội ngũ giáo viên tận tâm vẫn giữ vững mục tiêu đó; tuy nhiên, có một số giáo viên "tiền bộ" tận tâm, tập trung tin rằng vai trò của họ là truyền bá cho học sinh của họ hơn là dạy các môn học cốt lõi và Giá trị Hoa Kỳ.

Hầu hết các trường học ngày nay không bắt đầu ngày mới với Cam kết Trung thành. Nếu bạn đi dạo qua trường học của con mình, bạn sẽ tìm thấy một vài lá cờ Mỹ vì một số học sinh có thể bị "xúc phạm bởi sự hiện diện của nó".

Đừng ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy một số lá cờ Gay Pride và La Raza. Một số khu học chánh thậm chí còn tự hào treo cờ LGBTQ+ từ cột cờ trước trường học của họ.

"Tàn áo giới tính", một căn phòng trong khuôn viên trường nơi quần áo được cất giữ và sinh viên "câu hỏi" giới tính của họ có thể thay đổi thành quần áo miêu tả chính xác hơn giới tính của họ vào ngày hôm đó. Những tủ quần áo này có thể được tìm thấy trong khuôn viên trường trung học và một số khuôn viên trường trung học cơ sở.

Những cuốn sách có nội dung khiêu dâm được dán nhãn là "giáo dục" và trẻ nhỏ có thể truy cập được trong các thư viện trường công lập.

Phụ huynh ngày càng trở nên hoang hốt và tức giận về những gì con cái họ được dạy...hoặc không được dạy...trong các trường công lập của chúng ta.

Giáo dục giới tính toàn diện (CSE)

Đạo luật Thanh niên Khỏe mạnh California, được thông qua vào năm 2015, yêu cầu học sinh từ lớp 7-12 phải có chương trình giảng dạy về tình dục công nhận mọi người có xu hướng tình dục khác nhau. Chương trình giảng dạy phải bao gồm các mối quan hệ đồng giới và dạy về giới tính, biểu hiện giới tính và bản dạng giới.

Giáo dục tình dục toàn diện loại bỏ sự ngây thơ của trẻ em, giới thiệu cho chúng thủ dâm, cảm giác đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục bằng miệng và hậu môn, và chọc tay.

Các bài học bao gồm hình ảnh chi tiết, đồ họa và mô tả hoạt động tình dục cho trẻ 8 tuổi. Nó dạy trẻ nhỏ về việc đồng ý cho tất cả các loại hoạt động tình dục, kể cả với người lớn.

Những đứa trẻ của chúng ta cần "giáo dục giới tính," không "Giáo dục giới tính". Con cái chúng ta nên học sinh học, hiểu chu kỳ sinh sản của con người và sức khỏe cá nhân.

Trẻ em lớp một được hỏi những câu hỏi như "Bạn là con trai, con gái hay không?" Điều này không phù hợp. Trẻ em nên tập trung vào việc đọc, viết và số học, vui chơi, tương tác xã hội và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng.

Chương trình giảng dạy CSE không thân thiện với gia đình, chẳng hạn như: "Hãy thực tế, sẵn sàng", "Quyền, Tôn trọng, Trách nhiệm", "Nói chuyện với thiếu niên" và "Phòng ngừa tích cực Plus" được dạy trong các trường học địa phương.

Thuyết chủng tộc phê phán (CRT)

Bắt đầu với Đạo luật Dân quyền năm 1964, hơn 600.000 luật đã được thông qua ở tất cả các cấp chính quyền để bảo vệ tự do và bình đẳng của tất cả các chủng tộc. Vào cuối những năm 1900, tầm nhìn của Martin Luther King về một nước Mỹ mù màu đã được hiện thực hóa, ít nhất là về mặt pháp lý.

Với Lý thuyết Chủng tộc Phê phán, con cái chúng ta đang được dạy rằng luật pháp, lối sống, thể chế và giá trị Mỹ của chúng ta về cơ bản là phân biệt chủng tộc và nên bị phá hủy.

CRT đe dọa giấc mơ Mỹ của chúng ta và hướng dẫn con cái chúng ta đánh giá con người bằng màu da của chúng, chứ không phải nội dung tính cách của chúng.

CRT dựa trên chủ nghĩa Mác, vốn sinh ra chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản - đối lập trực tiếp với các nguyên tắc sáng lập của chúng ta.

"Cổ phần" được sử dụng để thay thế giá trị cốt lõi của Mỹ là "bình đẳng". Công bằng là niềm tin vào một kết quả bình đẳng xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi tin vào giá trị của Mỹ về cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Nghiên cứu Dân tộc là một thuật ngữ được sử dụng để che giấu CRT với cha mẹ và dạy các nguyên tắc của nó cho con cái chúng ta.

CHỌN KHÔNG THAM GIA CON BẠN KHỎI CRT & CSE VỚI



Điểm kiểm tra ở trường thật tồi tệ!

Ở Hạt California chỉ có **47,04%*** học sinh "đạt hoặc vượt quá" tiêu chuẩn về Nghệ thuật Tiếng Anh/Ngôn ngữ.

Và chỉ có **35,54%*** học sinh "đạt hoặc vượt quá" tiêu chuẩn Toán.

Điều này thật đáng kinh ngạc! Đây là Vùng Vịnh... thủ đô công nghệ của thế giới!

Truy cập www.IP-CA.org, hoặc sử dụng mã QR bên dưới, để xem điểm số của học sinh trong khu học chánh của học sinh bạn như thế nào.

Một ca làm việc phải là dạy 3r's... Giảng dạy môn STEM.

Đã đến lúc cung cấp một nền giáo dục có thể sử dụng được với trọng tâm là các môn học sẽ giúp con cái chúng ta trở thành những thành viên hiệu quả của xã hội.

Nhiều phụ huynh nghiêm túc xem xét việc học tại nhà cho con mình. Bạn có thể muốn xem xét giải pháp thay thế trường học tại nhà.



www.IP-CA.org

*2023-2024 Test results from the California Assessment of Student Performance & Progress:
<https://caaspp-elpac.ets.org/caaspp>

Chọn học sinh của bạn ra ngoài!

Quyết định cho con bạn không tham gia Luật Tiểu bang California cho phép bạn chọn học sinh của mình ra khỏi một số chương trình giảng dạy nhất định nếu bạn thông báo đúng cho trường Quận.

IPCA có một Thông báo được diễn đạt đúng cách rằng bạn có thể hoàn thành trực tuyến và gửi cho học khu. Thông báo này xác định quý vị chọn từ chối cho con em tham gia học tập về Lý thuyết Chứng tộc Phê bình và Giáo dục Tinh dục Toàn diện.

Truy cập trang web của chúng tôi và hoàn thành Thông báo OPT-OUT trực tuyến. Chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu đến trường học và khu học chánh thích hợp qua email.

Tại IPCA, chúng tôi điều hành một con tàu rất chặt chẽ và chỉ sử dụng các tình nguyện viên và nhân viên bán thời gian. Nếu bạn muốn giúp tiếp tục công việc của IPSV, vui lòng làm quà trực tuyến, qua thư hoặc qua mã QR bên dưới.

www.IP-CA.org/opt-out

Địa chỉ gửi thư:

INFORMED PARENTS - CALIFORNIA
4750 Almaden Expressway, Suite 124-346
San Jose, CA 95118
(669)-307-1953



Quyên góp ngay hôm nay cho tương lai của con cái chúng ta.

Informed Parents of California is a dba of Informed Parents of Silicon Valley, là một tập đoàn phi lợi nhuận 501(c)(3). Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Con cái của bạn đang gặp nguy hiểm!

Các trường học của chúng ta đã trở thành con mồi của một chương trình nghị sự nguy hiểm được thúc đẩy bởi các nhà giáo dục có định hướng chính trị đang tìm cách truyền bá cho con cái chúng ta quan điểm của riêng chúng với cái giá phải trả là các giá trị và niềm tin gia đình của bạn!

Đã đến lúc bạn tham gia! Bạn không thể ngồi lại!

Quyền của Phụ huynh và Kiểm soát của Phụ huynh phải được trả lại cho các trường học của chúng tôi.

Học sinh của chúng tôi đang phải đối mặt với:

**Điểm số không đạt trong các bài kiểm tra trình độ của tiểu bang
Công bằng so với Cơ hội bình đẳng
Sự nhảm lẫn giới tính và chuyển đổi giới tính**

Bạn là cha mẹ. Bạn chịu trách nhiệm về sức khỏe thể chất, tinh thần, tình cảm, tinh thần và xã hội của con bạn.. không phải trường học.

Các thành viên hội đồng nhà trường đưa ra quyết định về những gì được dạy trong trường học của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với hướng đi của họ, bạn cần phải thay đổi!

"Tự do không bao giờ cách sự tuyệt chủng quá một thế hệ. Chúng tôi không truyền nó cho con cái của chúng tôi trong máu. Nó phải được chiến đấu, bảo vệ và bàn giao để họ làm điều tương tự.."

Diễn viên Ronald Reagan



INFORMED PARENTS
CALIFORNIA

www.IP-CA.org

v.2024.11.13